



# สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน เดลินิวส์ โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์ สยามรัฐ ผู้จัดการรายวัน	<p><b>ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิด กม.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. พร้อมด้วย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัด สธ. นพ.วันชัย สัตยา วุฒิพงศ์ เลขาธิการ อย. และ นพ.ณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ นพ.สสจ. ปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิต เครื่องสำอาง บ.ปฐวิน จำกัด อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เพื่อขึ้นทะเบียนสถานที่ผลิตเครื่องสำอางที่ได้มาตรฐาน ตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ พ.ร.บ. เครื่องสำอาง พ.ศ.2561</p> <p>นพ.เจษฎา กล่าวว่า การตรวจสอบมาตรฐานสถานที่ผลิตเครื่องสำอางทั่วประเทศ หากเป็นบริษัทรายใหม่ อย. และ สสจ.จะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ส่วนบริษัทรายเก่าจะตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในส.ค.นี้ และ ขอเตือนโรงงานผลิตเครื่องสำอางทุกรายให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ผลิตตามมาตรฐาน เพราะกฎหมายฉบับใหม่มีโทษ สูงคือ จำคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท</p> <p>ด้าน นพ.วันชัย สัตยา วุฒิพงศ์ เลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า ปัจจุบันโรงงานผลิตเครื่องสำอางทั่วประเทศที่ยื่น ตรวจสอบมาตรฐานและได้มาตรฐาน GMP ผ่านมาตรฐานเพียงแค่ 194 แห่ง ส่วนโรงงานใน จ.ปทุมธานี มีผู้ยื่น ตรวจสอบและได้มาตรฐาน 21 แห่ง จากทั้งหมด 1,619 แห่ง ซึ่งการให้ขึ้นทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ทำให้มีผู้ไม่ สุจริตจดแจ้งเครื่องสำอางได้ง่าย และนำไปผลิตเครื่องสำอางปลอมหรือใส่สารอันตราย อย.จึงได้ออกประกาศวิธีการ ผลิตเครื่องสำอาง โดยการยื่นจดแจ้งเครื่องสำอางผ่านระบบออนไลน์ ต้องระบุสถานที่ผลิตที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และอยู่ในระบบของ อย.แล้วเท่านั้น ทำให้ต้องเร่งตรวจสอบมาตรฐานโรงงานผลิตเครื่องสำอางทั่วประเทศ เชื่อว่า หลังเดือน ส.ค. 2561 สถานการณ์เครื่องสำอางปลอมน่าจะดีขึ้น เหลือแค่ผู้ที่ไม่สุจริตตั้งใจทำผลิตภัณฑ์ปลอม ซึ่ง ต้องประสานกับตำรวจในการตรวจสอบและเอาผิด หากพบว่าแอบใส่สารอันตราย เช่น สารปรอท ไฮโดรควิโนน วิตามินเอแอสซิด เป็นต้น จะสั่งปิดโรงงานทันที และหากพบว่าทำให้ประชาชนดับไตพิการ จะดำเนินโทษอาญาด้วย</p>
เดลินิวส์	<p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ นพ.สสจ.ปทุมธานี เปิดเผยว่า จ.ปทุมธานี มีสถานประกอบการด้าน เครื่องสำอาง 1,619 แห่ง แบ่งเป็นสถานที่ผลิต 1,009 แห่ง สถานที่นำเข้า 610 แห่ง มีเครื่องสำอางที่ผ่านการจด แจ้ง 1,151 รายการ</p>
มติชน	<p>-เสนอข่าว พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการ กสทช. เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2561 กสทช. ร่วมกับ อย. ตรวจสอบเฟียร์วังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีเนื้อหาผิดกฎหมายทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และ เว็บไซต์ พบว่าเป็นสัปดาห์แรกที่ไมพบทีวีดิจิทัลที่กระทำผิด ส่วนช่องโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม/เคเบิลทีวี มีช่องใหม่ เพิ่มเพียง 1 ช่อง ถือเป็นทิศทางที่ดี โดยผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีเนื้อหาโฆษณาผิดกฎหมายที่พบในสื่อโทรทัศน์และวิทยุ สัปดาห์นี้มี 11 ผลิตภัณฑ์ คือ 1.ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำนมหัวปลีผสมอินทผลัม (สูตรดั้งเดิม) ตรามิลค์ พลัส แอนด์ มอร์ 2.ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำนมหัวปลีผสมอินทผลัม (สูตรซิง) ตรามิลค์ พลัส แอนด์ มอร์ 3.ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มน้ำนมหัวปลีผสมอินทผลัม (สูตรมะขาม) ตรามิลค์ พลัส แอนด์ มอร์ 4.ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สกินยูนิ ออริจินัล จีน เซ็ง โกลด์ เซรั่ม 5.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันถั่วดาวอินคา ตราเป็นเอก 6.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ธันย์ 7.เครื่องสำอาง aliz paulin 8.ผลิตภัณฑ์ตั้งถั่งชารัน 9.ผลิตภัณฑ์คอร์ติน่า 10.ผลิตภัณฑ์พรหม เรด วัน และ 11.ผลิตภัณฑ์ดี-ทีน่า ส่วนการโฆษณาผ่านเว็บไซต์พบการกระทำผิด 30 URL เป็นสินค้าที่อยู่ในกลุ่มยาสมุนไพร บำรุงร่างกาย บำรุงโลหิต บำรุงกำลัง ยาทำแท้ง ขับเลือด ขับประจำเดือน และผลิตภัณฑ์เสริมสมรรถภาพเพศชาย</p> <p>ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า ช่วงสัปดาห์นี้ยังคงพบโฆษณาผิดกฎหมายในกลุ่ม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โฆษณาว่าเป็นยารักษาโรค เป็นการโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง ถือเป็นสื่อข้อความที่เป็น เທີจ และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมีการโฆษณาทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญว่ามีผลต่อโครงสร้างของร่างกาย ส่วน โฆษณาผ่านเว็บไซต์พบการโฆษณาขายยาทำแท้งหลายรายการ นอกจากนี้ อย.ยังได้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ แนวนหน้า</p> <p>แนวนหน้า</p>	<p>โฆษณาและขายผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านโซเชียลมีเดีย เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2560-20 พ.ค. 2561 มีทั้งสิ้น 1,537 เรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับโฆษณา 783 เรื่อง แบ่งเป็น เครื่องมือแพทย์ 44 เรื่อง เครื่องสำอาง 149 เรื่อง ยา 178 เรื่อง อาหาร 401 เรื่อง และอื่น ๆ 9 เรื่อง ดำเนินการแล้วทุกเรื่อง เช่น ทำหนังสือแจ้งปิดเว็บไซต์ไปที่ก.ดิจิทัลฯ แจ้งระงับโฆษณาและเปรียบเทียบปรับ รวมถึงส่งเรื่องให้ บก.ปคบ. เพื่อสืบหาผู้กระทำความผิดเพื่อขยายผลไปยังแหล่งผลิตและจำหน่ายต่อไปด้วย ทั้งนี้ การจำหน่ายยาบนเว็บไซต์ ผิดมาตรา 12 ของ พ.ร.บ.ยา มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และจะพ่วงกับความผิดเรื่องของการโฆษณาด้วย มีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. เรียกผู้บริหาร เจ้าของโรงงาน ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นตัวแทนผลิตอาหารเสริมลดน้ำหนักสินค้าไม่ต่ำกว่า 10 ราย มาสอบปากคำในฐานะพยาน คาดจะมีความชัดเจนในสัปดาห์นี้ และจะออกหมายจับได้ในสัปดาห์หน้า</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.สกุศลศรี ศรีสารคาม อาจารย์คณะนิติศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) และกรรมการจริยธรรม สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวถึงกรณีดาราและคนดังรับโฆษณาหรือรีวิวลินค้าที่ผสมสารอันตราย ซึ่งหลายคนชี้แจงว่าไม่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ว่า ถึงเวลาที่ประเทศไทยต้องทำแนวปฏิบัติการโฆษณาสินค้าเผยแพร่ให้คนที่จะรับรีวิวลินค้า ซึ่งในสหรัฐฯ มีคณะกรรมการการค้าหรือ FTC กำหนดข้อปฏิบัติให้คนที่จะรีวิวลินค้า ว่า ต้องใช้จริงและนานเท่าใด รวมถึงส่งหนังสือเตือนคนนำเสนอไม่เหมาะสมด้วย</p>
<p>มติชน ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ คมชัดลึก สปริงนิวส์</p> <p>ไทยโพสต์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>พาราควอต</b></p> <p>-เสนอข่าว นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี เปิดเผยว่า เวลา 07.00 น. วันนี้ (5 มิ.ย.) 300 เครือข่ายเข้าร่วม ประมาณ 500-700 คน จะนัดรวมพลบริเวณหน้าวัดเบญจมบพิตร ก่อนเคลื่อนขบวนไปที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี โดยมีข้อเสนอสู่ 3 เรื่อง คือ 1.ให้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจในการทบทวนมติของ กก.วัตถุอันตรายให้มีการแบนสารพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต 2.ให้ก.เกษตรฯ เผยแพร่ข้อมูลสารทดแทนเพื่อเพิ่มทางเลือกที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพให้แก่เกษตรกรที่ยังมีความจำเป็นต้องใช้ และเพื่อไม่ให้บริษัทผู้ผลิตใช้เป็นข้ออ้าง และ 3.ให้รัฐบาลหามาตรการทางการคลังในการชดเชยผู้ได้รับความเสียหายจากการได้รับสารพิษเหล่านี้ โดยการเรียกเก็บภาษีจากบริษัทผู้ผลิต และในเวลา 14.00 น. หลังการประชุม ครม. ได้นัดหมายเข้าพบรมว.เกษตรฯ เพื่อเรียกร้อง 3 เรื่อง คือ 1.ขอให้สนับสนุนการทบทวนมติกก.วัตถุอันตราย 2.ให้มีการเสนอทางเลือกของการใช้วิธีการอื่นทดแทนมากกว่านี้ และ 3.เสนอมาตรการเยียวยาหรือสนับสนุนหากมีเกษตรกรได้รับผลกระทบ</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.ดร.ดุสิต อธิโนวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพืชและการจัดการเกษตรอินทรีย์ กล่าวว่า สารเคมีทั้ง 3 ตัว เกษตรกรไทยนิยมใช้ในการกำจัดวัชพืช เนื่องจากราคาไม่สูงมากและเห็นผลเร็ว แต่ส่งผลเสียขั้นรุนแรง ทั้งต่อสุขภาพของเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมโดยรอบในระยะยาว หลายประเทศมีมาตรการห้ามใช้สารเคมีดังกล่าวมากกว่า 10 ปี และมีการใช้สารชนิดอื่นทดแทน ซึ่งจากการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พบว่า เกษตรกรในหลายพื้นที่ยังขาดความรู้ในการใช้สารเคมีในปริมาณที่เหมาะสม ผลตามมาที่เห็นได้ชัดเจนคือ การตรวจพบสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดของเกษตรกร จ.ยโสธร 81 ราย จากทั้งหมด 82 ราย ภาครัฐจึงต้องกำหนดกรอบการใช้สารเคมีอย่างชัดเจน</p>
<p>เดลินิวส์ สปริงนิวส์ กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>เดลินิวส์ มติชน</p>	<p><b>ชยะพิช</b></p> <p>-เสนอข่าว นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับ ก.อุตสาหกรรม ว่า ขณะนี้กรมฯ ได้ยกระดับการตรวจสอบนำเข้าชยะอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาในไทยขั้นสูงสุดแล้ว โดยจะตรวจสอบบริษัทที่นำเข้าทุกตัว 100% และจะนำเสนอรายละเอียดการดำเนินการต่าง ๆ ต่อที่ประชุมครม.วันนี้ หากพบผู้นำเข้ารายใดฝ่าฝืน จะมีการลงโทษขั้นสูงสุดทั้งจำและปรับ รวมถึงจะตีกลับชยะไปต้นทาง</p> <p>ขณะที่แหล่งข่าวจาก ก.อุตสาหกรรม ระบุว่า ขณะนี้ ก.อุตสาหกรรม อยู่ระหว่างจับตาส่งบริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรมกว่า 10 ราย จำนวนกว่าพันตู้ ที่มีหลักฐานว่าน่าจะกระทำความผิดลักลอบนำเข้าชยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างผิดกฎหมาย</p> <p>-เสนอข่าว นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ให้สัมภาษณ์ว่า คพ.ในฐานะศูนย์ประสานงาน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์ สปริงนิวส์	<p>อนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนและการกำจัดซึ่งของเสียอันตราย (อนุสัญญาบาเซล) ประเทศไทย จะร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมศุลกากร ตรวจสอบในกรณีที่มีการสำแดงเท็จเพื่อลักลอบนำเข้าขยะอันตราย หากพบว่าเป็นการสำแดงเท็จ จะเร่งกระบวนการผลักดันส่งกลับประเทศต้นทาง โดยบริษัทที่นำเข้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าดำเนินการให้การขนย้ายทั้งหมด และวันที่ 5-7 มิ.ย.นี้ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติฯ จ.ฉะเชิงเทรา ศูนย์ควบคุมมลพิษระยองเศรษฐกิจภาคตะวันออก และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) จะลงพื้นที่โรงงาน 2 แห่ง ใน จ.ฉะเชิงเทรา ที่มีปัญหาลักลอบนำเข้าขยะอันตราย เพื่อตรวจสอบการปล่อยมลพิษปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม เบื้องต้นคาดว่าจะสามารถตรวจสอบสารอันตรายจำพวกโลหะหนัก เช่น แคดเมียม ตะกั่ว โครเมียมได้ทันที แต่สารบางอย่างอาจจะต้องส่งพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการเพื่อความชัดเจนอีกครั้ง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุว่า ขยะอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ หากจัดการไม่ดีจะมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ที่ผ่านมา หน่วยงานด้านสุขภาพได้เฝ้าระวังผลกระทบจากกรณีนี้ เพื่อหาข้อมูลพื้นที่ที่มีความเสี่ยงแต่ยังไม่ได้สรุป เพราะต้องยอมรับว่าการห้ามประชาชนเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะการเก็บของเก่าขาย</p>
มติชน	<p><b>การถ่ายโอน รพ.สต.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า จ.นครศรีธรรมราช มีการถ่ายโอนรพ.สต.แล้ว 2 แห่ง คือ รพ.สต.ปากพูน สาขาบ้านศาลาบางปู และรพ.ปากพูน สาขาบ้านตลาดห้ำส ไปสังกัดเทศบาลเมืองปากพูนตั้งแต่ปี 2550 โดยสธ.ยังดูแลด้านวิชาการ รวมถึงรพ.แม่ข่ายก็ยังให้การดูแล มีเพียงบางส่วนที่ อปท.บริหารเพื่อให้เกิดสภาพคล่อง ซึ่งทั้ง 2 แห่งเป็นต้นแบบที่ดี ประการสำคัญจะต้องเกิดความพร้อมจากทั้งสองฝ่าย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับประชาชน</p> <p>ด้าน นางสาวระวี ศรีพร ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.รพ.ปากพูน สาขาบ้านตลาดห้ำส กล่าวว่า หลังถ่ายโอนรพ.มีความก้าวหน้ามากขึ้น การบริหารงานคล่องตัวมากขึ้น ทำให้การดูแลประชาชนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง การทำงานยังร่วมกับสสจ.และรพ.แม่ข่าย แต่โครงสร้างสาธารณสุขโรค อาทิ อาการรักษาผู้ป่วย อุปกรณ์การแพทย์ หรือรพพยาบาล การว่าจ้างบุคลากร ทำให้งานขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี</p> <p>ด้าน นายประเสริฐ ทองสาด นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี กล่าวว่า คิดว่าการถ่ายโอนเป็นเรื่องที่ดี ชาวบ้านที่มารักษาที่รพ.สต.มีความประทับใจ และมารับบริการมากขึ้น</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ THE ISSUES	<p><b>ปัญหาลูกจ้าง</b></p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงประกาศก.การคลัง ว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างหน่วยงานรัฐโดยค่าใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ที่ทำให้บุคลากรสธ.ประท้วงรัฐบาล จนรมว.คลังต้องประชุมด่วนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศเลื่อนระเบียบดังกล่าวออกไปก่อน ซึ่งความเคลื่อนไหวต่อต้านระเบียบก.การคลัง ส่วนงานราชการทั้งระบบ 9,300 แห่ง ที่มีพนักงาน ลูกจ้างรัฐ กว่า 900,000 คน คงมีการร้องตามมาเป็นระลอก ทั้งนี้ หากคลังยังคงออกระเบียบโดยไม่ได้ดูรากเหง้าของปัญหาที่แท้จริง ก็เกิดปัญหาตามมา เช่น พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ที่ใช้บังคับไปก่อนหน้า ที่ทำให้หน่วยงานต่างๆ ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้</p>
สยามรัฐ	<p><b>ลดเค็มห่างไกลโรคภัย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่าคณะกรรมการนโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อระดับชาติ มีแนวทางขับเคลื่อน 2 เรื่องสำคัญ คือ 1.การดำเนินงานรพ.เค็มน้อย อร่อย (3) ดี ทั่วประเทศ 83 แห่ง ภายใต้แนวคิด "อาหารรพ.เค็มน้อย ดีต่อสุขภาพ ตีลดโรค และอร่อยดี" เพื่อให้รพศ./รพท.เป็นแหล่งของอาหารโซเดียมต่ำ ทั้งอาหารสำหรับผู้ป่วย และอาหารจากร้านค้าต่างๆ สำหรับญาติและผู้มารับบริการ 2.การปรับลดค่าปริมาณโซเดียมจาก 2,400 มก./วัน เป็น 2,000 มก./วัน เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสารอาหารที่ควรได้รับต่อวัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน มิ.ย.นี้</p>
ไทยรัฐ ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ สวท. สำนักข่าวไทย	<p><b>รณรงค์ใช้ถุงผ้าใส่ยา</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ แถลงข่าว "กรมการแพทย์รักษโลก พกถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน" ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 เป็นต้นไป สถาบัน/รพ.ในสังกัดกรมฯ ทุกแห่ง ต้องยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกใส่ยา พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากผู้รับบริการให้นำถุงผ้ามาใส่ยา เพื่อรณรงค์ให้มีการบริหารจัดการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ขยะอย่างถูกต้อง ลดภาวะโลกร้อน และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถุงพลาสติกใส่ยาให้แก่ผู้ป่วย ตลอดจนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ปี 2560 หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ใช้ถุงพลาสติกใส่ยา 9,010,164 ใบ หากลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกจะช่วยลดปัญหาขยะและประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก ที่ผ่านมามีสถาบัน/รพ.ของกรมฯ เริ่มยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกใส่ยาไปแล้ว 18 แห่ง จาก 30 แห่ง</p>
<p>สยามรัฐ ข่าวสด</p>	<p><b>เตือนรักษาแผลด้วยน้ำมนต์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ และโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า การใช้น้ำมนต์ซึ่งไม่มีการดูแลเรื่องความสะอาดและใช้ปากอมพ่นใส่จุดที่มีรอยปริแยกของผิวหนังจากโรคงูสวัดและแผลน้ำร้อนลวก จะทำให้มีโอกาสติดเชื้อโรคเพิ่มขึ้น เกิดการติดเชื้อซ้ำจนเข้าสู่กระแสโลหิต เกิดผลข้างเคียงร้ายแรงต่อระบบอื่น ๆ ของร่างกาย การรักษาโรคทางผิวหนังควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้แพทย์ตรวจรักษาตามแนวทางและขั้นตอนที่ถูกต้องเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย</p>
<p>สำนักข่าวไทย</p>	<p><b>การดูแลสุขภาพผู้ป่วยมะเร็งแบบองค์รวม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า การดูแลสุขภาพผู้ป่วยมะเร็งแบบองค์รวมตามศาสตร์แพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนทางเลือก จะเน้นธรรมชาติบำบัด โดยมีวิธีการให้เลือกประยุกต์ดูแลตนเอง เช่น การทำสมาธิบำบัด ธรรมชาติบำบัด ดนตรีบำบัด และวิธีการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการใช้สมุนไพรเป็นทางเลือกในการบำบัด โดยมีหลักสำคัญ 4 อย่าง คือ บำรุงสุขภาพ รักษาโรค การคืนสู่สภาพปกติ และสภาพจิตใจ</p>
<p>สำนักข่าวไทย</p>	<p><b>สมุนไพรปฐมพยาบาลแผลไฟไหม้</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า วิธีการรักษาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย คือ หากเกิดแผลในระดับที่ความร้อนยังไม่ทำลายถึงชั้นผิวหนังแท้ ให้รีบประคบด้วยน้ำเย็นหรือน้ำแข็ง จากนั้นปกปิดเปลือกใบว่านทางจรจะเข้าไปให้เลือดแก่ผิวหนัง ล้างยางสีเหลืองออกให้หมด ผาเป็นแผ่นบางๆ แล้วนำไปวางบนแผลเพื่อลดอาการปวดแสบปวดร้อน เปลี่ยนตัวยาทุกครั้งที่มีอาการร้อนขึ้นมาใหม่ หรืออาจนำว่านทางจรจะเข้าไปแช่เย็นก่อนนำมาวางบนแผล ซึ่งจากการวิจัยพบว่า ว่านสีของใบว่านทางจรจะเข้สามารถต้านเชื้อแบคทีเรีย ลดการอักเสบ รักษาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวกได้ผล</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p><b>สุขภาพเด็กปฐมวัย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต กล่าวในการประชุมการดำเนินงานพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาพเด็กปฐมวัย ว่า ต้องวางโครงสร้างการดำเนินงานที่เป็นข้อกำหนดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ให้สามารถตอบสนองสถานการณ์ปัญหาของเด็กปฐมวัยของพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของอปท.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวกับแกนนำชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ ตั้งแต่ปัญหาเรื่องพัฒนาการ สุขภาพ พฤติกรรมเด็ก หรือกรณีประเด็นครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวขยาย ครอบครัวห่างไกล เพื่อให้พัฒนาการเด็กดีขึ้น ปัญหาลดลง ครอบครัวได้รับสวัสดิการมากขึ้น</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p><b>เครือข่าย อย.น้อย</b></p> <p>-เสนอสรุป นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. มอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ในงาน "รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมขยายกว้างไกล สร้างเด็กไทยห่างไกล โรค NCDs" ให้กับ 14 โรงเรียนที่มีผลงานเด่นในการขยายผลการใช้รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมโภชนาการโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ณ ห้องประชุม อย.</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p><b>ยุติปัญหาวัณโรคในเรือนจำ จ.สมุทรปราการ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง นพ.สสจ.สมุทรปราการ กล่าวว่า การดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคในเรือนจำกลางสมุทรปราการ เน้นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับสสจ.สมุทรปราการ รพ.บางบ่อ และสสอ.บางบ่อ โดยให้ความรู้แก่ผู้คุมและผู้ต้องขัง เร่งรัด ค้นหา คัดกรองผู้ต้องขังทุกคน ให้การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยวัณโรคด้วยระบบยาระยะสั้น ปัจจุบันเรือนจำกลางสมุทรปราการ มีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 7,022 คน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ และเจ้าหน้าที่อื่นๆ จำนวน 166 คน</p>

